



กรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. ๗/๒๕๖๔

วันที่แถลงข่าว ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรรพากรอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายงาน Disclosure Form พร้อมชำระค่าปรับ
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมีรายได้ทั้งหมด ตามงบการเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ในรอบบัญชีปี ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form สามารถยื่นแบบรายงานพร้อมชำระค่าปรับได้ที่ www.rd.go.th จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า “ตามที่กรมสรรพากรได้แจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมีรายได้ทั้งหมดตามงบการเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งกรมสรรพากรพบว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้ยื่นแบบรายงานภายในกำหนดเวลา เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกและให้การทำธุรกรรมภาษีเป็นเรื่องง่าย จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ยื่นแบบรายงานและ ชำระค่าปรับ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ e-filing เมนู Disclosure Form สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form แล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับจากการยื่นแบบเกินกำหนดเวลา สามารถชำระค่าปรับได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรเช่นเดียวกัน โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ยื่นแบบรายงานผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการ Upload เป็น Excel File ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทำรายการได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้เสียภาษีสามารถ Download ไฟล์ Excel ต้นแบบได้ที่เว็บไซต์ของ กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ e-Filing”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑ หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ ๙๐ ถนนพหลโยธิน ๗ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔

หรือศูนย์สารสนเทศสรรพากร ๑๑๖๑ (RD Intelligence Center)